

**บัญชีแนบท้ายประกาศคู่มือสำหรับประชาชนของเทศบาลตำบลควนขนุน**  
**ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558**

ที่	ชื่อคู่มือ/ กระบวนการงาน	ชื่อส่วนราชการที่จัดทำคู่มือกลางให้ (กระทรวง/กรม)
<b>สำนักปลัด</b>		
1	การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร	กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง
2	การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีแก้ไขรายการสัญชาติ	กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง
3	การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจาก ข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน	กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง
4	การขอปรับปรุงรายการ กรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย/ บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียน ประวัติ แต่ถูกจำหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวัติ และฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร	กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง
5	การขอปรับปรุงรายการ กรณีไม่ปรากฏรายการบุคคล ซึ่งไม่มีสัญชาติไทยในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร	กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง
6	การขอเลขที่บ้าน	กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง
7	การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20/1	กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง
8	การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญ ประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ	กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง
9	การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง	กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง
10	การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้ จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล	กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง
11	การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน	กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง
12	การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับ เอกสารการทะเบียน	กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง
13	การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร	กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง
14	การพิสูจน์สถานะการเกิด และสัญชาติ (เด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้ง)	กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง
15	การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม	กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง
16	การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผัน ให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ	กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง

ที่	ชื่อคู่มือ/ กระบวนการงาน	ชื่อส่วนราชการที่จัดทำคู่มือกลางให้ (กระทรวง/กรม)
17	การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย เป็นการถาวรขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน	กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง
18	การเพิ่มชื่อ กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาใน ประเทศไทย ซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย ยังไม่สิ้นสุด มีความประสงค์ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร.13	กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง
19	การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด โดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดาและมารดา เป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย หรือบุคคลที่ได้สัญชาติไทย โดยมีคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลโดยถึงที่สุด	กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง
20	การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่มีสัญชาติไทยต่อมาได้รับสัญชาติไทย ตามกฎหมาย	กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง
21	การเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อ โดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย	กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง
22	การเพิ่มชื่อ กรณีคนไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำคัญ ประจำตัวคนต่างด้าวและเคยมีชื่อในทะเบียนบ้านขอเพิ่มชื่อ	กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง
23	การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือเกิดในต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นคนสัญชาติไทย	กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง
24	การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศ โดยมีหลักฐานการเกิด	กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง
25	การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจาก ต่างประเทศ โดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศ หรือหนังสือสำคัญประจำตัว(Certificate of Identity)	กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง
26	การเพิ่มชื่อ กรณีตกรายการตรวจสอบทะเบียนราษฎร เมื่อปี พ.ศ.2499	กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง
27	การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลได้เสียสัญชาติไทยหรือสละสัญชาติไทย โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งไม่อาจพิจารณาสั่งการเป็นอย่างอื่น หรือโดยคำสั่งของศาลถึงที่สุด หรือเพิกถอนใบสำคัญ ประจำตัวคนต่างด้าว	กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง
28	การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลที่ถูกจำหน่ายชื่อและรายการ บุคคลในทะเบียนบ้าน เนื่องจากมีชื่อและรายการโดยมิชอบ หรือโดยสุจริต	กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง
29	การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อ ในทะเบียนบ้าน โดยไม่มีหลักฐานมาแสดง	กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง
30	การเพิ่มชื่อ เด็กอนาถา ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคล หน่วยงานเอกชน	กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง
31	การเพิ่มชื่อ บุคคลที่ได้มีการลงรายการ "ตายหรือจำหน่าย" ในทะเบียนบ้านฉบับที่มีเลขประจำตัวประชาชน เนื่องจาก การแจ้งตายผิดคน หรือสำคัญผิดในข้อเท็จจริง	กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง

ที่	ชื่อคู่มือ/ กระบวนการงาน	ชื่อส่วนราชการที่จัดทำคู่มือกลางให้ (กระทรวง/กรม)
32	การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น	กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง
33	การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้านและเกิดนอกบ้าน	กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง
34	การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด หรือเด็ก ไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง	กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง
35	การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฏ บุพการี หรือบุพการีทอดทิ้งที่อยู่ในอุปการะ หรือการสงเคราะห์	กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง
36	การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด	กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง
37	การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน	กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง
38	การรับแจ้งการย้ายเข้า	กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง
39	การรับแจ้งการย้ายปลายทาง	กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง
40	การรับแจ้งการย้ายออก	กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง
41	การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง	กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง
42	การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ไปแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า	กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง
43	การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม	กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง
44	การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด	กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง
45	การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ	กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง
46	การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้านและตายนอกบ้าน	กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง
47	การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น	กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง
48	การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามี การตายแต่ไม่พบศพ	กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง
49	การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่ามีผู้ตายเป็นใคร	กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง
50	การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่อ อันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ	กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง
51	การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น	กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง
52	การรับแจ้งการตายเกินกำหนด	กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง
53	การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น	กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง
54	การรับแจ้งการเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ	กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง
55	การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย	กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง
56	การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์	กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
57	การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ	กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
58	การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
59	การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของ ลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
60	การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
61	การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำ หรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแก่กรรมอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานในหน้าที่	กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ที่	ชื่อคู่มือ/ กระบวนการงาน	ชื่อส่วนราชการที่จัดทำคู่มือกลางให้ (กระทรวง/กรม)
62	การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
63	การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
64	การขอรับบำเหน็จตกทอด(กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)	กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
65	การขอใช้ห้องประชุมและอาคารหอประชุม (เทศบัญญัติ เรื่อง อัตราค่าบริการการใช้ห้องประชุม และอาคารหอประชุมของเทศบาลตำบลควนขนุน ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557)	